
เขตพื้นที่รับบทหนักกรองโรงเรียนไอซียู
กำชับผู้บริหารประเมินตนเองว่าสถานศึกษาเข้าขั้นไอซียูหรือไม่
นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2560

“ธีระเกียรติ” กำชับผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเองว่าสถานศึกษาเข้าขั้นไอซียูหรือไม่
ย้ำไม่ใช่แค่มาโรงพยาบาลแล้วบอกว่าต้องเข้าห้องไอซียู เผยเตรียมงบฯปี 60 กว่า 4,000
ล้านบาทไว้แก้ปัญหา

วันนี้(9 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา หรือ โรงเรียนไอซียู ว่า ตนได้มอบหมายให้
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกันแล้ว โดยโรงเรียนไอซียู
จะเป็นสถานศึกษาทั้งวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โดยสถานศึกษาที่เข้าข่ายเป็นโรงเรียนไอซียู
นั้น ผู้บริหารจะต้องประเมินสถานศึกษาของตนเองว่า อยู่ในขั้นวิกฤตระดับใด
แล้วส่งรายชื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาลงไปสำรวจว่าวิกฤตจริงหรือไม่ ก่อนที่จะส่งรายชื่อมายังส่วนกลางต่อไป
ทั้งนี้ในปี 2560 จะใช้งบฯในการแก้ปัญหาโรงเรียนไอซียูประมาณ 4,000กว่าล้านบาท

“สถานศึกษาที่จะเข้าขั้นไอซียูจะต้องประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษาจริง ๆ
ไม่ใช่มาเข้าโรงพยาบาลแล้วว่า ตัวเองจะต้องเข้าห้องไอซียู ซึ่งเราก็ต้องคัดกรองให้ดีก่อนว่า
ถึงขั้นจะต้องเข้าไอซียูหรือไม่ ผมก็จะร่วมตรวจสอบด้วย”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
ขณะนี้ในส่วนของ สพฐ.สถานศึกษาที่เข้าข่ายวิกฤตทางการศึกษา หรือ ไอซียู
ได้ทยอยส่งข้อมูลมายังเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ซึ่งเขตพื้นที่ฯจะลงไปคัดกรองอีกครั้ง ก่อนส่งรายชื่อมายัง สพฐ.
โดยคาดว่าจะได้รายชื่อครบทุกเขตพื้นที่ฯภายในสัปดาห์นี้
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